

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายณรงค์ กระจินทอง	ประธานสภา อบต.	ณรงค์ กระจินทอง
๒	นายวิษณุ จ่างศรี	รองประธานสภา อบต.	วิษณุ จ่างศรี
๓	นายนิยม แก้วซัด	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๒	นิยม แก้วซัด
๔	นายบุญมี งามวิสัย	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๓	บุญมี งามวิสัย
๕	นายชำนาญ อุบลน้อย	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๔	ชำนาญ อุบลน้อย
๖	นายณรงค์ศักดิ์ หมูแฮม	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๕	ณรงค์ศักดิ์ หมูแฮม
๗	นางบังเอิญ อยู่ทอง	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๖	บังเอิญ อยู่ทอง
๘	นายบุญส่ง พูลพิพัฒน์	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๗	บุญส่ง พูลพิพัฒน์
๙	นายอนุรักษ กิ่งจันทร์	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๗	อนุรักษ กิ่งจันทร์
๑๐	นายภิรักษ์ ทัพพะรังสี	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๘	ภิรักษ์ ทัพพะรังสี
๑๑	นายเชมณัฐ์ เจียวยี่	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๙	เชมณัฐ์ เจียวยี่
๑๒	นายพิทักษ์ บัวสุน	เลขานุการสภาฯ	พิทักษ์ บัวสุน
	ผู้ไม่มาประชุม		
๑	นางชนิกานต์ นกต่อ	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๑	
๒	นายพัลลภ พันภัย	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๑	
๓	นายนิรันดร์ เทพทิพย์อำพร	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๓	
๔	นางถนอม เตือดใจ	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๔	
๕	นายเอนก เย็นใจ	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๘	

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายประหยัด แสงหิรัญ	นายก อบต.งาช้าง	ประหยัด แสงหิรัญ
๒	นายณรรฐพล ภัยลี	รองนายก อบต.งาช้าง	ณรรฐพล ภัยลี
๓	นายชูชาติ ประทุม	รองนายก อบต.งาช้าง	ชูชาติ ประทุม
๔	นางธัญญนันท์ อรุณโรจน์รังษี	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	ธัญญนันท์ อรุณโรจน์รังษี
๕	นางสาวกมลภรณ์ สมานจิต	รท.ผอ.กองสาธารณสุขฯ	กมลภรณ์ สมานจิต
๖	นางสาวกัญจนินท์ สมศรีพลอย	ครู	กัญจนินท์ สมศรีพลอย
๗	นางสาวธัญยธรณ์ ประทุม	รท.หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	ธัญยธรณ์ ประทุม
๘	นางจินตนา เอ็บอิม	นักจัดการงานทั่วไป	จินตนา เอ็บอิม
๙	นางสาวนันท์นภัส สุภการี	นักจัดการงานทั่วไป	นันท์นภัส สุภการี
๑๐	นางสาวน้ำฝน แดงประดับ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	น้ำฝน แดงประดับ
๑๑	นายภาณุวัชร ขำทวี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ภาณุวัชร ขำทวี

ข้อประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงาช้าง มาครบองค์ประชุมแล้ว นายพิทักษ์ บัวสุน์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงาช้าง ได้ให้อาณัติสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเข้านั่งประจำที่มี นายณรงค์ กระฐินทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงาช้าง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์
จำนวน ๑๑ เสียง (ประธานงดออกเสียง)

/เรื่องที่เสนอใหม่...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภาฯ
๓.๑ การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีการกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน

นายนิยม แก้วซัด
ส.อบต.ม.๒

เสนอให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สี่สมัย มีกำหนดระยะเวลาในแต่ละสมัย ๑๕ วัน ดังนี้

สมัยสามัญ	สมัยที่สอง	วันที่	๑๕ - ๒๙	มีนาคม	๒๕๖๔
สมัยสามัญ	สมัยที่สาม	วันที่	๑๖ - ๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๔
สมัยสามัญ	สมัยที่สี่	วันที่	๑๕ - ๒๙	ธันวาคม	๒๕๖๔

ประธานสภาฯ

มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาให้ความเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ มีสี่สมัย มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน โดย

สมัยสามัญ	สมัยที่สอง	วันที่	๑๕ - ๒๙	มีนาคม	๒๕๖๔
สมัยสามัญ	สมัยที่สาม	วันที่	๑๖ - ๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๔
สมัยสามัญ	สมัยที่สี่	วันที่	๑๕ - ๒๙	ธันวาคม	๒๕๖๔

ที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

๓.๒ การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕

นายนิยม แก้วซัด
ส.อบต.ม.๒

เสนอให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

มีผู้ใดเสนอเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาฯ ให้ความเห็นชอบการกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๓ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑ โครงการ
โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายดอนคาน โดยทำการปรับพื้นที่เสริมวัสดุ
คัดเลือกและหินคลุกไหล่ทาง จำนวน ๗ ช่วง
งบประมาณ ๒๑๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประธานสภาฯ	เชิญผู้บริหาร
นายประยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย	มอบกองช่างชี้แจงรายละเอียด
นายรัฐพงษ์ เลิศปติมงคล รท.ผอ.กองช่าง	ยุติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑ โครงการ โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายตอนคาน โดยทำการปรับพื้นที่เสริมวัสดุ คัดเลือกและหินคลุกไหล่ทาง จำนวน ๗ ช่วง <u>งบประมาณ ๒๑๒,๐๐๐.-บาท</u> (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
นายประยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย	เมื่อคราวประชุมสภาฯ ที่ผ่านมาได้มีการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง ถนนสายตอนคาน งบประมาณ ๙๘๘,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากปัจจุบันที่ระบายน้ำ เดิมที่ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๘ ได้เสนอให้ดำเนินการให้มีความคงทนต่อไปจะได้ไม่ เสียหาย จึงได้พิจารณาอย่างละเอียดเพิ่มเติมปรากฏว่าต้องมีการใช้วัสดุรองทาง ขยายเพิ่มเติมไหล่ทางด้านซ้ายมือตลอดแนวจึงทำให้ต้องมีการจ่ายขาดเงินสะสม เพิ่มเติมอีกครั้งเพื่อให้งบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว
ประธานสภาฯ	มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีขอให้ลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่ ตามญัตติข้อ ๓.๓
ที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ๓.๔ <u>ยุติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้</u> เดิม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บริการประชาชน จำนวน ๑๒ ตัว งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. เป็นเก้าอี้บุด้วยฟองน้ำหนาอย่างดี หุ้มด้วยหนัง PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า ๒. ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิก และสามารถหมุนได้โดยรอบ (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บริการประชาชน จำนวน ๑๒ ตัว งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมี คุณลักษณะดังนี้ ๑. เป็นเก้าอี้บุด้วยฟองน้ำหนาอย่างดี หุ้มด้วยหนัง PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า ๒. ขาเหล็กตัว C พ่นสีดำ มีขาเส้นหลังช่วยเพิ่มการรับน้ำหนัก ๓. มีหน้าแขนเก้าอี้ กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ประธานสภาฯ	ขอเชิญผู้บริหาร

นายประยัด แสงหิรัญ มอบหัวหน้าสำนักปลัดฯชี้แจงรายละเอียด
นายก อบต.จงชัย

นางสาวธัญญธรณ์ ประทุม ญาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้เดิม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บริการ
ประชาชน จำนวน ๑๒ ตัว งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
๑. เป็นเก้าอี้บุด้วยฟองน้ำหนาอย่างดี หุ้มด้วยหนัง PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า
๒. ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิก และสามารถหมุนได้โดยรอบ
(ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ - แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บริการประชาชน จำนวน ๑๒ ตัว งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
๑. เป็นเก้าอี้บุด้วยฟองน้ำหนาอย่างดี หุ้มด้วยหนัง PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า
๒. ขาเหล็กตัว C พ่นสีดำ มีขาเส้นหลังช่วยเพิ่มการรับน้ำหนัก
๓. มีหน้าแขนเก้าอี้ กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
(ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

นายประยัด แสงหิรัญ ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากเก้าอี้เดิมจัดซื้อแบบเก้าอี้มีล้อสามารถหมุนได้
นายก อบต.จงชัย แต่เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าหากมีประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุมานั่งติดต่อราชการ
เก้าอี้แบบมีล้อหมุนอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่มีใช้บริการ จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณเป็นแบบขาเหล็กตัวตัว C

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีขอให้ลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๕ ญาติประกาศเรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจงชัย

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหาร

นายประยัด แสงหิรัญ มอบหัวหน้าสำนักปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายก อบต.จงชัย

นางสาวธัญญธรณ์ ประทุม ญาติประกาศเรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
นักวิเคราะห์ ฯ รก. และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจงชัย
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ด้วยจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ โดยให้สภาท้องถิ่นดังกล่าวกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น รวมทั้งขอความร่วมมือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่นและผลการดำเนินงานของสภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบตามวิธีที่สมควร

นายพิทักษ์ บัวสุน
เลขาธิการสภาฯ

เดิมทีก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้โดยได้รับอนุญาตจากประธานสภาฯ แต่ยังไม่ได้จัดทำประกาศ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ และข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำประกาศ เรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เพื่อให้สภาพิจารณาถูกต้องตามระเบียบต่อไป

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีขอให้ลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

เชิญสมาชิก ฯ

นายนิยม แก้วซัด
ส.อบต.ม.๒

เรื่องแรกตั้งใจว่าจะขอหินคลุกไปใส่ในซอยเชื่อมถนนซอย ๗ ๘ และ ๙ เนื่องจากว่าวางท่อระบายน้ำ พบว่าพ่อบางท่อระบายน้ำแล้วฝาท่อสูงกว่าพื้นผิวถนนฝนตกน้ำท่วมขังจึงจะขอหินคลุกไปใส่บริเวณดังกล่าว ได้ปรึกษากับนายกฯ แล้วว่าจะของบประมาณดำเนินการทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปที่เดียวเลยเพราะจะได้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่ซ้ำซ้อน แต่พอตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย จึงหารือสภาฯ ได้เลื่อนประชุมมาเร็วขึ้นเป็นเดือนมีนาคมเพื่อจะได้นำเข้าแผนพัฒนาฯ ประชาชนใช้ถนนเส้นนี้มาก และผมขอขอบคุณท่านสมาชิก หมู่ที่ ๘ ท่านสมาชิกภิรักษ์ ทัพพะรังสี ได้ไปช่วยดูแลไปเห็นว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริง ๆ

ขอชมเชยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในช่วงเช้าให้ได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ในช่วงตอนเช้า ผมว่าเป็นการดีมาก ผมขอฝากประชาสัมพันธ์เรื่องผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี หากเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ฝากกองสวัสดิการและสังคมช่วยประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนกิจการศพผู้สูงอายุตามประเพณีเพื่อจะได้รับรู้ข่าวสาร

ขอติดตามเรื่องการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เป็นเรื่องสำคัญมาก กำชับให้เจ้าหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลให้ดำเนินการด้วยการขอเครื่องราชต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ที่จริงแล้วผมได้รับขั้นสูงแล้วแต่ผมยังมาพูดเรื่องนี้ เนื่องจากผมเป็นห่วงเพื่อนสมาชิก จะได้ไม่เสียสิทธิหากเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบและกำหนดเวลาภายในกำหนดจะทำให้สมาชิกเสียสิทธิประโยชน์ได้ ผากหัวหน้างานที่รับผิดชอบมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบด้วย เพราะการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงแก่ผู้รับ

นายประหยัด แสงหิรัญ มอบสำนักปลัดฯ ติดตามและดำเนินการตามระเบียบ
นายก อบต.ธงชัย

นายเชมณัฐ ใจวัยี เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนขอย ผอ.สมพงษ์ บริเวณหน้าหอพักงามเจริญ
ส.อบต.ม.๙ ถนนบริเวณนั้นเป็นแอ่งกระทะมีน้ำท่วมขัง ช่วงฝนตกน้ำท่วมขังมาก ขอให้คณะผู้บริหารช่วยพิจารณาดำเนินการแก้ไขบริเวณดังกล่าวเนื่องจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนได้ร้องเรียนมา

นายประหยัด แสงหิรัญ มอบกองช่างลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว
นายก อบต.ธงชัย

นางสาวธัยธรณ์ ประทุม เนื่องจากมีหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๐๐ ลงวันที่ ๒๑
นักวิเคราะห์ รก. มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระลอกใหม่ แจ้งให้มีการ
การยกเว้นทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในเขตจังหวัดเพชรบุรี จนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
จะเข้าสู่ภาวะปกติ

นายเชมณัฐ ใจวัยี ผมได้มาพิจารณาดูแผนเดิมๆ ที่ยังมีอยู่ คิดว่าควรดึงแผนเดิมมาทำก่อนเพราะ
ส.อบต.ม.๙ บางครั้งประชาชนเสนอโครงการใหม่มาโครงการเก่าที่อยู่ในแผนก็ยังไม่ดำเนินการ
ทำให้โครงการที่เสนอเก่าก็ยังคงค้างจึงมีความคิดเห็นว่าควรดึงโครงการที่อยู่ในแผนเดิม
ที่สำคัญมาดำเนินการก่อน

นายพิทักษ์ บัวสุน เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหนังสือยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่น
เลขานุการสภาฯ และมีนาคมนี้จะปรับปรุงแผนใหม่ โดยเข้าคณะกรรมการสำหรับโครงการที่ยังไม่มี
ในแผนพัฒนาฯ ตอนนี้เราสามารถปรับปรุงได้ตลอดโดยเข้าคณะกรรมการตาม
ระเบียบและขั้นตอน

/เนื่องจากผม...

- นายประหยัด แสงหิรัญ
นายก อบต.ธงชัย
- เนื่องจากผมได้มีการออกมอบไม้ค้ำยัน ข้าวสาร และไข่ แก่ผู้ป่วย โดยมีการออกแจกไปแล้ว ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ หมู่ที่ ๑ และวันนี้หลังจากจบการประชุมสภาฯ ผมจะลงแจกเป็นครั้งที่ ๒ ของหมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ ราย เชิญท่านสมาชิกสภาฯร่วมแจกด้วย หมู่อื่น ๆ ก็ไปแต่จะค่อยๆ ทயอยให้ครบตามที่สำรวจมา
- นายพิทักษ์ บัวสุน
เลขานุการสภาฯ
- กรณีขณะนี้ได้มีข่าวเกี่ยวกับการเรียกเงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้ที่ได้รับบำนาญเพื่อให้เกิดการเข้าใจตรงกันมอบให้กองสวัสดิการและสังคมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีเรียกเงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุเพราะ อบต.ธงชัย ก็มีการเรียกคืนเงิน
- นางธัญญนันท์ อรุณโรจน์รังษี
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
- กรณีการเรียกเงินคืนกรณีการได้รับบำนาญบำนาญของ อบต.ธงชัย มีจำนวน ๔ ราย และได้รายงานไปทางจังหวัดเพชรบุรีทราบแล้ว ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการให้ชะลอการดำเนินคดี แต่ของเราสมัยก่อนนี้จากการเช็คข้อมูลต้องเห็นใจทางเจ้าหน้าที่คนเก่า ๆ กรณีที่มีการรับขึ้นทะเบียนปี ๒๕๔๘ ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนสงเคราะห์ที่ไม่ได้ระบุชัดเจนในเรื่องของการรับบำนาญบำนาญ แต่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ บทเฉพาะกาล ข้อ ๑๗ การชัดเจนเกี่ยวกับการรับเงินบำนาญบำนาญ แต่กรณีของ อบต.ธงชัย เราอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบของนิติกรขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อ มีข้าราชการครูมาแจ้ง ๑ ท่านไม่ได้อยู่ในกรณี ๔ รายนี้ แต่ได้รับรองตัวเองว่าไม่ได้รับเงินบำนาญบำนาญอะไรทั้งสิ้น
- นายประหยัด แสงหิรัญ
นายก อบต.ธงชัย
- กรณีที่เป็นข่าวคือกรณีที่ใช้สิทธิของลูกเนื่องจากลูกเสียชีวิต ได้รับบำนาญกรณีของ อบต.ธงชัย ไม่มีกรณีดังกล่าวจะอยู่คนละกรณีกัน
- ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออะไรอีก ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านและปิดประชุม
- ปิดประชุมเวลา
- ๑๐.๒๐ น.

พิทักษ์ บัวสุน
(นายพิทักษ์ บัวสุน)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
ผู้บันทึกการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ นิยม แก้วซัด ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิยม แก้วซัด)

ลงชื่อ ชำนาญ อุบลน้อย กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชำนาญ อุบลน้อย)

ลงชื่อ ณรงค์ศักดิ์ หุมแสม กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค์ศักดิ์ หุมแสม)

ลงชื่อ ชนิกันต์ นกต่อ เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางชนิกันต์ นกต่อ)

ณรงค์ กระฐินทอง
(นายณรงค์ กระฐินทอง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงชัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม